

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 *ป.ร.*

อก. กง. แผนฯ
บค. พัฒนาครู กฎหมาย
สจ. ศน. ตสน. ICT.

เรื่อง ขอบประชาสัมพันธ์สื่อنواتกรรมการศึกษาพัฒนาสมรรถนะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เรียน เรียน ผู้อำนวยการ สมบูรณ์ เรืองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารโครงการนำเสนอและประชาสัมพันธ์

จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสมรรถนะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับ ผู้เรียน ประกอบกับวาระเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในด้านการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนจาก “ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss)” ที่เป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในระยะสองปีที่ผ่านมา ทั้งใน ด้านสภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการ และด้านอารมณ์-สังคมของผู้เรียน การเร่งพัฒนาผู้เรียนจึงควรมุ่งเน้น การได้ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย พร้อมกับพัฒนากระบวนการคิดและทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน การใช้สื่อที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้จึงมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง

บริษัท อักษร อินส์ไพร์ จำกัด ในเครือ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระบวนการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบตามแนวคิด Active Learning ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กระบวนการคิดขั้นสูง ความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนในทุก ระดับชั้น (ปฐมวัย – มัธยมศึกษา) รวมถึงเครื่องมือส่งเสริม ช่วยเหลือ ไปจนถึงหลักสูตรการพัฒนายกระดับคุณภาพครูผู้สอน เพื่อยกระดับ ศักยภาพห้องเรียน และสมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อส่งต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นสูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ขอนำเสนอสู่อنواتกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ตอบสนองทุกช่องทางและรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ อาทิ online, on site, และ/หรือ on hand พร้อมโครงการและหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูผู้สอน และบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพห้องเรียน แก้ไขปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามรายละเอียดแนบ ท้าย ตัวอย่างโครงการยกระดับทางการศึกษา อาทิ

- โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
- การใช้สู่อنواتกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Digital Technology ยกกระดับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริม สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอนุญาตให้เผยแพร่บนระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-filing system) และสนับสนุนไปยังหน่วยงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาส พิจารณาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคุณภาพของบริษัทฯ และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยกานต์ เจริญธรรม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อักษร อินส์ไพร์ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฤทธิชัย ชอพบผล (Education Consultant: EC) โทร. 0936962095